
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ 

วันที่ ๒๘  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางลัดดา              โสวะ ประธานสภา อบต. ลัดดา           โสวะ  
๒ นายบรรจง             หงษ์พรม รองประธานสภา อบต. บรรจง          หงษ์พรม  
๓ นายเชิดพงษ์          ปลั่งกลาง เลขานุการสภา อบต. เชิดพงษ์       ปลั่งกลาง  
๔ นายแก้ว                 ภาวะกา ส.อบต.เขต ๑ แก้ว               ภาวะกา  
๕ นายเสถียร             วิถีเทพ ส.อบต.เขต ๒ เสถียร            วิถีเทพ  
๖ นางนันทิยา           แพนไธสง ส.อบต.เขต ๒ นันทิยา          แพนไธสง  
๗ นายประมวล         พิมลนอก ส.อบต.เขต ๓ ประมวล       พิมลนอก  
๘ นายบุญส่ง            ไลนอก ส.อบต.เขต ๓ บุญส่ง            ไลนอก  
๙ นายบุญจันทร์        ประภาการ ส.อบต.เขต ๔ บุญจันทร์      ประภาการ  

๑๐ นายณรงค์             จรรยา ส.อบต.เขต ๔ ณรงค์            จรรยา  
๑๑ นายถนอม             ยิ้มจอหอ ส.อบต.เขต ๕ ถนอม           ยิ้มจอหอ  
๑๒ นายวิชาญ            พรมสุภาพ ส.อบต.เขต ๕ วิชาญ          พรมสุภาพ  
๑๓ นางสาวชญานุช    ทรัพย์สมบัติ ส.อบต.เขต ๖ ลา  
๑๔ นายสมัย               โนนสงคราม ส.อบต.เขต ๗ สมัย          โนนสงคราม  
๑๕ นายดาวเรือง         ทันมา ส.อบต.เขต ๗ ดาวเรือง      ทันมา  
๑๖ นายกวี                  นามโท ส.อบต.เขต ๘ กวี               นามโท  
๑๗ นายสายเย็น          นามวงษา ส.อบต.เขต ๘ สายเย็น      นามวงษา  
๑๘ นางจิราพร             ประวันจะ ส.อบต.เขต ๙ จิราพร         ประวันจะ  
๑๙ นายชัยรัตน์           พาบุดดา ส.อบต.เขต ๙ ชัยรัตน์        พาบุดดา  
๒๐ นายถวิล               อุดมไชย ส.อบต.เขต ๑๐ ถวิล            อุดมไชย  
๒๑ นายณัฐพงศ์          ค าบุญยอ ส.อบต.เขต ๑๑ ณัฐพงศ์        ค าบุญยอ  
๒๒ นายเพ็ง             ประนามมะโกสา ส.อบต.เขต ๑๑ -  
๒๓ นางสุพิศ             แพนไธสง ส.อบต.เขต ๑๒ สุพิศ             แพนไธสง  
๒๔ นางลัดดา            บัวภา ส.อบต.เขต ๑๒ ลัดดา            บัวภา  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายศุกฤษณพงศ์       ศิริศักดิ์ นายก อบต. ศุกฤษณพงศ์   ศิริศักดิ์  
๒ นางสาวกัลยาณี         ค าธานี รองนายก อบต. กัลยาณี         ค าธานี  
๓ นายสุบัน                   ค าหลง รองนายก อบต. สุบัน              ค าหลง  
๔ นายสมหมาย            สียางนอก เลขานุการนายก อบต. สมหมาย      สียางนอก  
๕ นางสาวพรทิพย์        จันทะดวง นักวิเคราะห์ฯ พรทิพย์        จันทะดวง  
๖ นายสุเมธ               ทองภู ที่ปรึกษานายก อบต. สุเมธ              ทองภู  

 
/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุมเวลา  ๐๙,๐๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางลัดดา  โสวะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง กล่าว
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

รายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑  ประจ าวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม  -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ข้อ ๒๗ ดังนี้ 

นางลัดดา โสวะ  ท่านนายกศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้ยื่นญัตติขออนุมัติโอน 
ประธานสภา อบต. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นรายการใหม่งบประมาณ 

๑๗๐,๐๐๐ บาทขอให้ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญค่ะ 
นางสาวกัลยาณี  ค าธานี ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามระเบียบ 
รองนายก อบต. กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ 

๒๗ ดังนี้ 
โอนเพิ่มรายการใหม่ จ านวน 50,000 บาท 

1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

1.1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ าอาคารอเนกประสงค์ จ านวน 50,000 บาท 

ท าการปูกระเบื้องพ้ืนขนาด 12”x12” พ้ืนที่ 28.00 ตารางเมตร เปลี่ยนประตูพร้อมวงกบ 
PVC จ านวน 5 ชุด เปลี่ยนโถส้วมชักโครกจ านวน 1 ชุด ตดิตั้งพัดลมดูดอากาศจ านวน 1 ชุด 
ติดตั้งที่ใส่กระดาษช าระพร้อมกระดาษช าระจ านวน 4 ชุด  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทอง
ก าหนด)  ตั้งงบประมาณไว้  50,000 .-  บาท  (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 161) 

โอนลด จ านวน 50,000 บาท 

1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท ดังนี้ 

 

/1) เงินเดือน... 
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1) เงินเดือนพนักงาน (ค าชี้แจงหน้า 66) ตั้งไว้ 910,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 551,800 
บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 50,000 บาท  

โอนเพิ่มรายการใหม่ จ านวน 300,000 บาท 

1.2 โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 

จุดที่1 (ทางเข้า อบต.ขุนทอง) ท าการวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. จ านวน 26 ท่อน ติดตั้งบ่อพัก
น้ าจ านวน 2 จุด ถมดินถมขนาดพ้ืนที่กว้าง 14.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 
เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 655.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย อบต. จดุที2่ 
(หน้าห้องนายก อบต.ขุนทอง) ยกระดับพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว 
23.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.22 ตารางเมตร 
ขุนทอง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ขุนทองก าหนด) งบประมาณ 300,000 .- บาท (สามแสน
บาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 
หน้า 162) 

โอนลด จ านวน 300,000 บาท 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 300,000 บาท ดังนี้ 

1) เงินเดือนพนักงาน (ค าชี้แจงหน้า 56) ตั้งไว้ 3,100,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 
1,845,820 บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้จ านวน 300,000 บาท  

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจาก ห้องน้ าอาคารอเนกประสงค์ช ารุดทรุดโทรม จึงต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากใช้เป็นสถานที่อบรมประชาชนและมี
หน่วยงานอื่นเข้ามาขอใช้สถานที่อยู่บ่อยครั้ง ส าหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากป้ายที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลขุนทอง อยู่ด้านหลัง รพ.สต.ดอนคนทา ท าให้ประชาชนที่ต้องการมาติดต่อราชการหาที่ท า
การไม่เจอ และลานคอนกรีตภายในส านักงานมีบางจุดช ารุดเสียหายจึงต้องมีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ขอได้
โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารสวนต าบลขุนทองเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางลัดดา  โสวะ  ขอขอบคุณท่านกัลยาณี  ค าธานี รองนายกอบต.ขุนทอง ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดพร้อมหลักการ 
ประธานสภา อบต. และเหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกท่านใด

สงสัยหรือจะอภิปรายก็สามารถอภิปรายได้พอสมควรขอเชิญค่ะ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ขอเชิญค่ะ ...ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

 
/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒  เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๓.๒ ขอความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แก้ไขเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 นางลัดดา  โสวะ  ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายก อบต.ขุนทอง ได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาร่าง 
ประธานสภา อบบต. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอให้ท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญค่ะ 
นางสาวกัลยาณี  ค าธานี ในการชี้แจงแถลงร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 
รองนายก อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะให้นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ขอ

เชิญค่ะ 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง ร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
นักวิเคราะห์ฯ ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ส่วนที่ ๑ เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท า

แผนพัฒนาสามปีเพ่ือแก้ปัญหา ความต้องการน าไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนต่อไป ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แนวทางท่ี ๒ จัดให้มีน้ าและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ชลประทาน ฝาย ท านบกั้นน้ า  
งบประมาณ  ๓๘๐,๐๐๐ บาท  บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.๒.แนวทางการพฒันาที่ ๒ จัด
ให้มีน้ าและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 16๐,๐๐๐ บาท  ๒.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
อีสานเขียว บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ที่ ๑๑  งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท  ๔ จุด 

นางลัดดา  โสวะ  ขอบคุณคุณพรทิพย์ จันทะดวง นักวิเคราะห์แผนฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในร่าง 
ประธานสภา อบต. แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ิมเติม ๒ โครงการ ๑.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท  ๒.โครงการ
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามตลองอีสานเขียว งบประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ บาท ขอเรียนสอบถาม
ว่าในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)ประจ าปี ๒๕๖๐ ท าไมก่อนจัดท าร่างแผน
ฯเพ่ิมเติม  จึงไม่สอบถามสมาชิกสภา อบต.ก่อนว่ามีหมู่บ้านใดต้องการจะเพ่ิมเติมแผนหรือไม่ซึ่ง
ยังมีหมู่บ้านที่จ าเป็นเดือดร้อนต้องการน าโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม 

นางสาวพรทิพย์  จันทะดวง ขอชี้แจงค่ะว่ามีระเบียบใหม่ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติมจะต้องมีงบประมาณ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ รองรับแล้ว จึงจะจัดท าได้ ไม่เหมือนที่ผ่านมา 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญอภิปรายได้ค่ะ สงสัยตรงไหนสามารถอภิปรายได้ 
ประธานสภาอบต. พอสมควรเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาในร่างแผนพัฒนาสามปีต่อไป ขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มีขอ

มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒  เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) 

นางลัดดา  โสวะ  ท่านศุกฤษณพงศ์  ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้ยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่าย 
ประธานสภา อบต. ขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  จ านวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท 

ขอเชิญท่านได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมหลักการและเหตุผลขอเชิญค่ะ 
นางสาวกัลยาณี ค าธานี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากนายก 
รองนายกอบต. องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ในการชี้แจงรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓  จ านวน ๓ โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๕๔๐,๐๐๐ บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ และข้อ ๙๐   
1. โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองอีสานเขียว บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ที่ 11 
รายละเอียดโครงการ  จุดที่1  ท าการวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. จ านวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน
พร้อมผนัง ค.ส.ล. กันน้ าเซาะ ทั้ง 2 ด้าน  จุดที่2 วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. จ านวน 1 แถวๆ
ละ 6 ท่อนพร้อมผนัง ค.ส.ล. กันน้ าเซาะ ทั้ง 2 ด้าน  จุดที่3 วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. จ านวน 
1 แถวๆละ 6 ท่อนพร้อมผนัง ค.ส.ล. กันน้ าเซาะ ทั้ง 2 ด้าน  จุดที4่ วางท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 
จ านวน 1 แถวๆละ 6 ท่อนพร้อมผนัง ค.ส.ล. กันน้ าเซาะ ทั้ง 2 ด้าน พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทองก าหนด)  ตั้ง
งบประมาณไว้  220,000 .-  บาท  (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) (ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.๒๕60-๒๕62)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 10) 

๒.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า  บ้านโคกกลาง  หมู่ที่  8 
รายละเอียดโครงการ  ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  Ø  ไม่น้อยกว่า  4”  ลึกไม่น้อยกว่า  
55.00  เมตร  ติดตั้งท่อกันทรุด  P.V.C.  ขนาด  Ø  4”  ชั้น  13.5  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า  
(ซับเมอร์ส)  ขนาด  1.5  แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์  เชื่อมต่อท่อน้ า  P.V.C.  ขนาด  Ø  2”  ชั้น  
13.5  และประตูน้ าทองเหลืองเข้าระบบท่อส่งน้ าขึ้นหอถัง  (ของเดิม)  ให้สามารถใช้การได้  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทอง
ก าหนด)  ตั้งงบประมาณไว้  160,000 .-  บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 9) 

/3.โครงการ... 
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    ๓โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลส าหรับผลิตน้ าประปาบ่อเดิม บ้านโคกสี หมู่ที่ 2  
รายละเอียดโครงการ  ท าการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  Ø  ไม่น้อยกว่า  4”  ลึกไม่น้อยกว่า  
55.00  เมตร  ติดตั้งท่อกันทรุด  P.V.C.  ขนาด  Ø  4”  ชั้น  13.5  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ า  
(ซับเมอร์ส)  ขนาด  1.5  แรงม้า  พร้อมอุปกรณ์  เชื่อมต่อท่อน้ า  P.V.C.  ขนาด  Ø  2”  ชั้น  
13.5  และประตูน้ าทองเหลืองเข้าระบบท่อส่งน้ าขึ้นหอถัง  (ของเดิม)  ให้สามารถใช้การได้  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ  อบต.ขุนทอง
ก าหนด)  ตั้งงบประมาณไว้  160,000 .-  บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) (ตาม
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 17) 

รวม ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๔0,๐๐๐ บาท(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารสวนต าบลขุนทองเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นางลัดดา  โสวะ  ตามท่ีท่านกัลยาณี  ค าธานี รองนายกอบต.ขุนทอง ได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจ าปี  
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ครั้งที่ ๓)นั้นขอเรียนถามว่า ณ ปัจจุบันนี้ มีเงินสะสม อยู่จ านวนเท่าได 

ขอให้ชี้แจงก่อนค่ะ 
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ระเบียบในการจ่ายขาดเงินสะสมเงินคงคลังเหลือพอเพียงในการใช้จ่ายเงินสะสม เงินสะสม ณ  
ปลัด อบต. ปัจจุบัน นี้คงเหลือประมาณ ๒ล้านบาท ไม่รวมที่จ่ายขาดไปแล้วและยังไม่ท าสัญญาจ้าง คงมีเงิน

สะสมประมาณ  ๒ ล้านบาท 
นางลัดดา  โสวะ  ในครั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ได้ขออนุมัติใช่จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๓ โครงการด้วยกัน งบประมาณท้ังสิ้น ๕๔๐,๐๐๐ 

บาท มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย สงสัยตรงไหนขอเชิญค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญค่ะ 

นางสุพิศ แพนไธสง ดิฉันขอเสนอก่อนที่จะมีการอภิปรายขอให้สมาชิก ในหมู่บ้านที่ขอให้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้  
ส.อบต.เขต ๑๒  อภิปรายให้ที่ประชุมได้รับทราบเหตุผลความจ าเป็นในการขอจ่ายขาดแต่ละโครงการทั้งสาม 
   โครงการ 
นางลัดดา  โสวะ  ขอให้ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๑๑  หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๒  ตรวจดูรายละเอียดของโครงการของท่านว่า 
ประธานสภาอบต. รายละเอียดของโครงการ ถูกต้องหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
นายณัฐพงศ์ ค าบุญยอ ขอชี้แจงครับว่ารายละเอียดของโครงการถูกต้อง วางท่อ ๔ จุดด้วยกัน พอดีคลองอีสานเขียวของ 
ส.อบต.เขต ๑๑ บ้านเกล็ดลิ้น หมู่ที่ ๑๑ ทางเข้านาของชาวบ้านไม่มีน้ าช่วงฤดูฝนน้ าก็ไม่กักเก็บจึงขอวางท่อและ

ท าถนนให้ชาวบ้าน 
นางลัดดา  โสวะ  ดิฉันขอเสนอค่ะเวลาวางท่อขอให้วางอย่าสูงมากเพราะน้ าจะไม่ไหลไปทางบ้านหนองหว้าเอน 
ประธานสภาอบต. หรือช่วงต่อไปขอให้วางท่อในระดับพอประมาณดูช่วงคลองให้น้ าไหลได้ด้วยขอขอบคุณล่วงหน้า 
นายณัฐพงศ์  ค าบุญยอ ครับจะดูให้ 
ส.อบต.เขต ๑๑ 
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นายกวี  นามโท  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘  รายละเอียด 
ส.อบต.เขต๘ โครงการถูกต้องเหตุผลความจ าเป็น หน้าแล้ง น้ าประปาในหมู่บ้านโคกกลาง ไม่พอใช้ชาวบ้าน

เดือดร้อนจึงขอความเห็นใจให้แก่ชาวบ้านโคกกลางด้วยขอขอบคุณล่วงหน้า 
นายเชิดพงศ์  ปลั่งกลาง มั่นใจหรือไม่ว่าขุดเจาะบ่อบาดาลตรงที่ขอขุดเจาะไปแล้ว น้ าจะออกหรือไม่ ไม่เหมือนบ้านโคก 
ปลัด อบต. สว่าง หมู่ที่ ๙ขุดเจาะไปแล้วน้ าออกไม่พอใช้และยังเค็มอีก ของบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๘ แน่ใจ

หรือไม่ 
นายกวี  นามโท  ผมว่าน่าจะออก เพราะ รพช. เคยขุดเจาะมาแล้วครั้งหนึ่ง ตรงที่จะขุดเจาะคือลานสาธารณะ 
ส.อบต.เขต ๘ เมรใุกล้สวนมะนาวนายชัยวัฒน์ ตรงนั้นนายชัยวัฒน์ขุดเจาะบ่อบาดาลน้ าออกดมีากตรงท่ีเราจะ

ขุดเจาะบ่อบาล อยู่ใกล้ๆกันน่าจะมีน้ าเยอะครับ 
นายบรรจง หงษ์พรม ผมขอสอบถามหน่อยครับหน่วยงานไหนจะขุดเจาะบ่อบาดาลให้ 
รองประธานสภาอบต.  
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง หน่วยงานที่ท้องถิ่นท าการจ้างเหมา  ผู้ว่าจ้างตามแบบในการขุดเจาะบ่อบาดาลหน่วยงานเอกชน 
ปลัด อบต. 
นางลัดดา  โสวะ   บ้านโคกสีหมู่ที่ ๒ โครงการรายละเอียดถูกต้องหรือไม่ 
ประธานสภาอบต. 
นายเสถียร วิถีเทพ รายละเอียดของโครงการถูกต้องครับ พอดีบ้านโคกสี หมู่ที่ ๒   มีถังน้ ากลางหมู่บ้าน มีมานาน 
ส.อบต.เขต ๒  แล้วยังไม่เคยได้ขุดเจาะบ่อบาดาลและน้ าช่วงหน้าแล้งน้ าไม่พอใช้ขอความเห็นใจด้วยครับ  
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ...ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาอบต.  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒  เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) 

เวลา๑๑.๒๐น.พัก ๑๐ นาท ี
เวลา๑๑.๓๐น. ประชุมต่อ 

๓.๔ เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๖๐ ไตรมาสที่ ๑ และไตร
มาสที่ ๒ 

นางลัดดา  โสวะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประธานสภาอบต. พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ค่ะท่านนายกก็ได้ยื่นญัตติ รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี ๖๐ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ตามระเบียบก าหนด จะขอให้ท่านนายก
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญค่ะ 
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นางสาวกัลยาณี ค าธานี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผล 
รองนายกอบต. แผนพัฒนาประจ าปี ๖๐ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ จะให้นักวิเคราะห์ฯได้รายงานชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับขอเชิญค่ะ 
นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี ๖๐ ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม- 
นักวิเคราะห์ฯ  ธันวาคม ๒๕๕๙ และไตรมาสที่ ๒  เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศไว้ไม่น้อยกว่า
สามสิบวันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ดู
เอกสารประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ บทน า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดูภาพประกอบหน้า 
๖ คณะกรรมการและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทางวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลแล
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมของทุกปี 
รายไตรมาส ไตรมาส ๑ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ไตรมาส ๒ เดือนมกราคม-มีนาคม  ไตรมาส ๓ 
เดือนเมษายน-มิถุนายน  ไตรมาส ๔ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ระยะ ๖   เดือน  ประโยชน์ของ
การติดตามและประเมินผล       ๑.และบริหารมากน้อยว่าการน านโยบายไปปฎิบัติมี 
สมรรภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  ๒.เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
อย่างชัดเจน ๓.ท าให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ๔.ท าให้ทราบ
มาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีความบกพร่องอะไรบ้าง  ๕.ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มี
อุปสรรค และปัญหาเกิดจากอะไร  ๖.ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฎิบัติมีจุดแข็งอะไรบ้าง  ๗.
ท าให้ผู้สนับสนุนโครงการทราบผลของการน าไปปฎิบัติ  ๘.การประเมินจะชี้แจงให้เห็นว่า
แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด  ๙.การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดน าไปปฎิบัติแล้วได้ผลดี
สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น คณะกรรมการ มี ๑๑ คนด้วยกันฝ่ายสภา
มีดังนี้  
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๑.นางสุพิศ  แพนไธสง   ประธานกรรมการ 
๒.นายณรงค์  จรรยา   กรรมการ 
๓.นางลัดดา  บัวภา  กรรมการและเลขานุการ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ๖ ยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๙ แนวทาง ตาม
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของดูเอกสารหน้า ๕๗ การจัดท างบประมาณ ผู้บริหาร ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐/๐๙/๒๕๕๙ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน ๙๙  โครงการ  งบประมาณ ๒๐,๓๔๖,๕๘๐.๐๐ บาท ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๓๐ โครงการงบประมาณ ๙,๓๒๗,๐๐๐.๐๐บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน ๖   โครงการงบประมาณ   ๕๓๐,๐๐๐.๐๐บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๔   โครงการงบประมาณ     ๑๔๐,๐๐๐.๐๐บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ๑๗ โครงการงบประมาณ ๒,๒๖๕,๐๐๐.๐๐บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๓ โครงการงบประมาณ 
๖,๔๓๙,๖๘๐.๐๐บาท 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการ ๑๙ โครงการงบประมาณ ๑,๖๔๔,๙๐๐.๐๐บาท 
รวม  ๙๙ โครงการงบประมาณ ๒๐,๓๔๖,๕๘๐.๐๐ บาท ขอให้ดูเอกสารประกอบด้วยค่ะ  
การใช้จ่ายงบประมาณ หน้า ๘๘ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๑ โครงการ 
จ านวนเงิน ๗,๓๗๒,๔๒๔ บาท  เบิกจ่ายจริง ๔,๒๙๕,๐๒๔.๐๐ บาท สรุปรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙)และไตรมาสที่ ๒(มกราคม-
มีนาคม ๒๕๖๐) โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน ๔๖๙ โครงการ  โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ  
จ านวน ๙๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๑ ของแผนพัฒนาสามปี  ปัญหาและอุปสรรคในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้  ๑.องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองบรรจุโครงการ/
กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ๒๑.๑๑ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี  ๒.องค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทองสามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๓.๘๒ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาสามปี  อุปสรรค ๑)องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองมีปัญหา ความต้องการที่จะต้อง
ด าเนินการอยู่จ านวนมาก  ๒)องค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองมีงบประมาณที่จ ากัด  
ข้อเสนอแนะ  ๑.เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ๒.
เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ใน  ๒ ไตรมาส
แรก เพ่ืองานจะได้ไม่เยอะเกินไปในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 

เวลา ๑๒.๔๕ น. พักรับประทานอาหาร  
เวลา ๑๓.๔๐น. ประชุมต่อ 
นางลัดดา  โสวะ  ประชุมต่อ เรื่องเสนอ เพ่ือพิจารณา ๓.๔ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาอบต. ประจ าปี ๖๐ ไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ มีสมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหน หรือต้องการสอบถาม 

หรือจะอภิปราย สามารถอภิปรายได้พอสมควร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ขอเชิญค่ะ  
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ขอให้ท่านสมาชิกดูเอกสารประกอบ สงสัยตรงไหนสามารถอภิปรายสอบถามได้ เนื้อหาเอกสาร 
ปลัด อบต.  เยอะมากโครงการของหมู่บ้านท่านโครงการใดยังไม่ได้ด าเนินการบ้างสามารถสอบถามได้ 
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นายบุญส่ง  ไลนอก เรียนถามคณะผู้บริหาร โครงการน้ าประปาหมู่บ้านดอนคนทา หมู่ที่ ๓ หอถังสูงก็สร้างเสร็จนาน 
ส.อบต.เขต๓ แล้ว โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าก็ผ่านสภาแล้ว เมื่อไหร่จะด าเนินการเพราะบ้านดอนคนทา หมู่ที่ 

๓ เครื่องสูบน้ าเครื่องเก่าเล็กมากและก็เสียบ่อยขอความกรุณาด าเนินการให้ด้วยครับ 
นายเชิดพงษ์  ปลั่งกลาง ขอ ให้ท่านสมาชิกสอบถามท่านนายก โดยตรงจะได้ทราบรายละเอียด ในปัญหาที่เกิดข้ึน เข้ามา 
ปลัดอบต.  สอบถามท่านนายกโดยตรงเลยครับ 
นางลัดดา  โสวะ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนหรือจะอภิปรายสามารถอภิปรายได้ ขอเชิญค่ะ  ...ถ้าไม่มี ขอมติที่ 
ประธานสภาอบต. ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ๑๙ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 
   ลา  ๑ เสียง 
   งดออกเสียง  ๒  เสียง คือนางลัดดา  โสวะ,นายบรรจง หงษ์พรม 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตร
มาสที่ 1 และไตรมาสที่ ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง  อ่ืนๆ 
นางลัดดา  โสวะ  ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านรับทราบในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ มีสมาชิกขององค์การบริหารสวน 
ประธานสภาอบต. ต าบลขุนทอง นายเพ็ง ประนามมะโกสา ส.อบต.เขต ๑๑ ได้เสียชีวิตด้วยโรคหลายๆโรคแล้ว และ

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านในวันนี้ไปเคารพศพและวางพวงรีดหลังเลิกประชุมแล้วเสร็จขอความ
รว่มมือทุกท่านด้วยค่ะ 

นางกัลยาณี ค าธานี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน สสส. ที่ 
รองนายกอบต. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา จะเป็นงานปิดงานของ คณะวิจัยจากกลุ่มของภาคอีสานทั้ง ๒๐ อปท.ขอ

เชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน ขอขอบคุณล่วงหน้า 
นางลัดดา  โสวะ  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ช่วงบ่ายจะเป็นงานฌาปนกิจศพของท่าน เพ็ง  ประนามมะโกสา  
ปรานสภาอบต. ส.อบต. เขต๑๑ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานโดยการแต่งกายด้วยชุดสีกากีคอพับทุก

ท่านเพ่ือเป็นเกียรติแก่พ่อเพ็ง ประนามมะโกสา ขอขอบพระคุณทุกท่าน ปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลขุนทอง 

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐น. 
..........เชิดพงษ์        ปลั่งกลาง........ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายเชิดพงษ์        ปลั่งกลาง) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง 
 
     ........บุญส่ง            ไลนอก........ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญส่ง            ไลนอก) 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๓ 
 

...........บุญจันทร์      ประภาการ....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญจันทร์      ประภาการ) 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๔ 

/นายชัยรัตน์... 
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..........ชัยรัตน์      พาบุดดา.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายชัยรัตน์      พาบุดดา) 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๙ 
 

.......ถวิล           อุดมไชย....ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายถวิล           อุดมไชย) 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๐ 
 

.....สุพิศ        แพนไธสง.....ผูต้รวจรายงานการประชุม 
     (นางสุพิศ        แพนไธสง) 
    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทองเขต ๑๒ 
 

......ลัดดา            โสวะ......ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
     (นางลัดดา            โสวะ) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขุนทอง  


